



## ประกาศเทศบาลตำบลอนนขาหอม

เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลอนนขาหอม จะดำเนินการสอบราคาโครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนพระปฐมฯ๒-บ้านดอนเจริญ และสายเข้าชุมชนคลองน้ำใส โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดแล้วทำการเทคอนกรีตใหม่ ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ฯลฯ โดยมีรูปแบบและรายการละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างนี้
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือได้
๖. ผู้เสนอราคาที่เขาเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะ ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

17 ก.พ. 2559

กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่.....

เวลา ๑๑.๐๐ น โดยให้มาพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลอนนขาหอม ผู้ที่มารับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมและดูสถานที่ต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรณีเป็นผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เข้ารับฟังคำชี้แจงในวันเวลาดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ด้วย ผู้เสนอราคาใดไม่ไปรับฟังคำชี้แจงตามวันและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้เสนอราคานั้นได้รับทราบถึงรายละเอียด ปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆในประกาศสอบราคาครั้งนี้โดยตลอดแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น จะยกเป็นเหตุขึ้นกล่าวอ้าง หรือโต้แย้งในภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ **1 0 ก.พ. 2559** ถึงวันที่ **2 3 ก.พ. 2559** ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง **1๖.๓๐** น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ **2 4 ก.พ. 2559** ณ ห้องใต้บันไดด้านทิศใต้ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร และแบบรายการรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลดอนยายหอม ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ **1 0 ก.พ. 2559** ถึงวันที่ **2 3 ก.พ. 2559** ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา **1๖.๓๐** น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม [www.donyaihomm.co.th](http://www.donyaihomm.co.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๒ ๙๑๑๘ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวิทยา ศุภศิริโกศา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม